



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ (กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐-๒๖๕๓-๔๔๓๕ โทรสาร ๐-๒๖๕๓-๔๙๑๖)

ที่ กษ ๐๖๐๒/ว.๑๗๒๓๓

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เรียน ผอ.สำนัก/กองหรือเทียบเท่า ปศข. ปศจ./ปศ.พท.กทม. ผอ.ศวพ./ศวทช./ศออ.

ด้วยกรมปศุสัตว์จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม (ผู้อำนวยการสำนัก/กองหรือเทียบเท่า ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด และหัวหน้ากลุ่มที่รายงานตรงต่ออธิบดี) ผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์/ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีวิตสัตว์สำหรับสัตว์/ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ในการนี้ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ผู้อำนวยการสำนัก/กองหรือเทียบเท่า และหัวหน้ากลุ่มที่รายงานตรงต่ออธิบดี จัดทำแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พร้อมประเมินให้คะแนนตนเอง และแนบหลักฐานการดำเนินงานเฉพาะตัวชี้วัด “บทบาทภารกิจหลัก” ของหน่วยงานในรูปแบบไฟล์ข้อมูล

๒. ปศุสัตว์เขต จัดทำแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พร้อมประเมินให้คะแนนตนเอง และแนบหลักฐานการดำเนินงานเฉพาะตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์” ในรูปแบบไฟล์ข้อมูล

๓. ปศุสัตว์จังหวัด จัดทำแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พร้อมประเมินให้คะแนนตนเอง

๔. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์/ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้/ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีวิตสัตว์ จัดทำแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พร้อมประเมินให้คะแนนตนเอง และแนบหลักฐานการดำเนินงานเฉพาะตัวชี้วัด “ภารกิจอื่น” ในรูปแบบไฟล์ข้อมูล

ทั้งนี้ ให้ส่งแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ และส่งไฟล์ข้อมูลหลักฐานการดำเนินงานไปที่ E-mail : person1_pm@dld.go.th ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์